



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและสพฐ. ๒๐๐ แห่ง

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครกว่า ๒๐๐ แห่ง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครและสพฐ. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสหกรณ์ให้แก่เยาวชน เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต

นางรัชนิพร พึ่งประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ได้ดำเนินการในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการโดยจัดอบรมความรู้วิชาการสหกรณ์ให้กับครูผู้สอนสหกรณ์ในโรงเรียน ๒๐๐ แห่ง เพื่อปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องสหกรณ์ให้ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของหลักและวิธีการสหกรณ์แก่นักเรียน โดยมีการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับครูทุกคนที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนด้วย

นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปคอยให้คำแนะนำถึงกระบวนการในการดำเนินงานตามหลักและวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๑ แห่ง โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจากรูปแบบของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน เช่น กิจกรรมบันทึกรายงานการประชุม การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ มีกิจกรรมส่งเสริมการออมของนักเรียน เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมาเผยแพร่และมอบรางวัลในวันที่ ๗ มิถุนายน ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่สามารถดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้ประสบความสำเร็จ

“ การเข้าไปส่งเสริมวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน ครูที่เป็นผู้สอนวิชาการสหกรณ์จะได้รับการฝึกฝนอบรมวิชาการสหกรณ์อย่างเข้มข้น และผลักดันให้ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาการสหกรณ์ที่เข้าไปอบรมให้ความรู้แก่เด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถม ส่วนใหญ่เราจะเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมที่ ๑-๖ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนและครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ ๑๑ โรงเรียน ไปทัศนศึกษา ดูโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนวัดสวนส้ม จังหวัดสมุทรปราการ ดูกิจกรรมสหกรณ์จากของจริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชน จะได้นำมาปรับใช้กับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนตัวเอง สำหรับความคาดหวังเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ให้กับเยาวชนนั้น ตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตเด็ก ๆ ทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องสหกรณ์ และสามารถนำหลักและวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติแนวคิดเหล่านี้ก็จะเอื้อต่อการดำรงชีพในแขนงต่าง ๆ อย่างมีภูมิคุ้มกันดีได้เป็นอย่างดี” ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ กล่าว